

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

เร่งสร้างสิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ข่าวสด	<p><b>นพ.ปฐม เป็นรองปลัด วท.</b></p> <p>- เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรมฯ มีมติอนุมัติรับโอน นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป และมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง น.ส.บุษราวรรณ ศรีวรรณนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.2559</p> <p>ด้าน นพ.ปฐม ให้สัมภาษณ์ว่า กระบวนการยังไม่เสร็จสิ้น แต่เมื่อถึงวันที่ต้องไปดำรงตำแหน่งก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่</p>
เดลินิวส์	<p><b>6 มาตรการคุมเข้มรับสงกรานต์</b></p> <p>- เสนอข่าว นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) คนที่ 1 เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนน และสร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ครั้งที่ 1/2560 มุ่งเน้นลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนรับเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เม.ย. โดยกำหนดมาตรการเข้มข้น 6 มาตรการ ดังนี้</p> <p>1. มาตรการด้านกายภาพ เน้นการแก้ไขจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 2. มาตรการด้านยานพาหนะ ให้ประชาชนตรวจสภาพยานพาหนะให้พร้อมใช้งาน และขอความร่วมมือกระทรวงคมนาคมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งจุดตรวจ 3. มาตรการด้านการสัญจร จัดให้มีถนนปลอดภัย "1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย" ส่งเสริมการจัดกิจกรรม "1 อำเภอ 1 ลานกิจกรรม" เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ ควบคุมการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ และรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนผ่านสื่อต่าง ๆ 4. มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย เน้นกฎหมายจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้มขันการจัดตั้งจุดตรวจให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยและปลอดภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5. มาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มความปลอดภัยของท่าเทียบเรือ เรือโดยสาร และอุปกรณ์รับภัย และ 6. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยในปีนี้จะให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ลงตรวจสอบลูกหลานในหมู่บ้านและตักเตือนผู้ปกครอง และทำความเข้าใจกับคนในหมู่บ้านตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย. สำหรับมาตรการติดกล้องหน้ารถ หากใครดำเนินการ จะได้รับลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์</p> <p>- ด้าน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ได้แบ่งแนวทางการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง 1. ช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย วันที่ 22 มี.ค.-17 เม.ย. 60 มุ่งบังคับใช้กฎหมายจราจรและรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน 2. ช่วงควบคุมเข้มข้น วันที่ 11-17 เม.ย. 60 เพื่อปฏิบัติการสร้างความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน</p> <p>- นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดี ปก. กล่าวว่า เป้าหมายของกระทรวงมหาดไทยในทุกจังหวัดต้องลดอุบัติเหตุลงจากเดิม และต้องมีกิจกรรมพิเศษมากขึ้น โดย ผวจ. นายอำเภอ จะต้องจัดพื้นที่เล่นสงกรานต์และต้องปลอดภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนพื้นที่เอกชน จะขอความร่วมมือควบคุมการจำหน่ายสุราตามกฎหมาย โดยจะจัดเจ้าหน้าที่ติดตามอย่างใกล้ชิด หากพบการกระทำผิดจะจับปรับทันที</p>
โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>ใช้โลโก้สินค้าแฝงโฆษณาเบียร์</b></p> <p>- เสนอข่าว นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา ร้องเรียนต่อรองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ตรวจสอบ 2 บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จงใจใช้โลโก้ น้ำ โซดา ใกล้เคียงโลโก้เบียร์เพื่อแอบแฝงโฆษณา หลีกเลียง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p><b>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังรับหนังสือจากเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ว่า คร.รับเรื่องแล้วและมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป หากตรวจพบว่ามีการกระทำผิดจะมีโทษตามกฎหมาย</p>
สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>การปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในอาหาร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ช่วง มี.ค.-เม.ย.59 กรมฯ ได้สุ่มตรวจเพื่อเฝ้าระวังสารกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 ในอาหารที่มีโอกาสปนเปื้อน ทั้งอาหารในประเทศและนำเข้า โดยสุ่มตัวอย่างจากซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้า ในกทม. แบ่งเป็นอาหารพร้อมปรุง 7 ตัวอย่าง อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เส้นอุด้งสด ซุปเต้าเจี้ยว อาหารแห้ง 15 ตัวอย่าง เช่น ข้าวญี่ปุ่น สาหร่าย ใบชา เห็ดหอม นมและผลิตภัณฑ์นม 9 ตัวอย่าง ผักผลไม้สดนำเข้า 13 ตัวอย่าง เช่น แอปเปิล บร็อกโคลี่ เห็ด มันเทศและแครอท เครื่องปรุงรส 2 ตัวอย่าง ได้แก่ ซอสและเต้าเจี้ยวสด และอาหารสดจากไทย 11 ตัวอย่าง เช่น ปลาหมึก ปลา ปู กุ้งรวม 57 ตัวอย่าง ผลตรวจวิเคราะห์ไม่พบปนเปื้อนสารซีเซียม-137 ทุกตัวอย่าง</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชูปการเมือง	<p><b>ชื่นชม นพ.สสจ.พังงา</b></p> <p>-กล่าวว่า ตอนนี้อยากให้ นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ นพ.สสจ.พังงา เพราะบรรดาผู้บริหารกระทรวงมหาดตรวจเยี่ยมหัวกระไดไม้แห้ง ขนาดลงใต้ไปปรับตำแหน่ง สสจ.พังงา ได้แค่ขบปี ก็สานต่อโครงการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางบก ทางทะเล ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จนใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา แ่วว่าด.ค.นี้สมบูรณ์ 100% ล่าสุดได้รับ "รางวัลเชิดชูเกียรติ" จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เพราะสถานพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดมีระบบการทำงานที่มีมาตรฐาน แดม อสม.ในพื้นที่เพิ่งจะได้รางวัลดีเยี่ยมและดีเด่นระดับชาติ เรียกว่าเป็นจังหวัดที่มีแต่คนคุณภาพจริง ๆ เป็นต้นแบบจังหวัดที่ควรเอาอย่าง</p>
ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ ข่าวสด ไทยโพสต์	<p><b>แผน สสส.ปี 60</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.สุปรีตา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. แถลงผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพปี 59 และก้าวต่อไปของสสส. ในโอกาสครบรอบการบริหารงาน 1 ปี ว่าปีงบประมาณ 59 สนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ 2,401 โครงการ ผลักดันพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสนับสนุนคำสั่งคสช. เรื่องมาตรการการแก้ปัญหาตีไม้ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ และพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรภในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ในปี 2560 จะเน้น 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1.ยกระดับสสส.ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนทำงานสร้างเสริมสุขภาพ คาดว่าจะสำเร็จภายใน 3 ปี 2.จัดการปัญหาบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัจจัยเสี่ยงสุขภาพสำคัญ ด้วยมาตรการทางสังคมเสริมกฎหมาย และ 3.พัฒนาและขยายพื้นที่สุขภาพทั่วประเทศ</p> <p>ส่วนกรณีที่มีการตรวจสอบเรื่องการทุจริตนั้น ที่ผ่านมา ยังไม่เคยตรวจพบการทุจริตแต่อย่างใด ปีที่ผ่านมา ได้รับการประเมินผลและสมรรถนะงานจากคณะกรรมการประเมินผล 4.56 คะแนนจาก 5 คะแนน ขณะที่การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย ป.ป.ท. ได้คะแนนร้อยละ 81.41 ได้รับเกียรติบัตรองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานระดับสูง</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>มหกรรมเพื่อคนรักสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.พิทักษ์พล บุญมาลิก ผู้ช่วยปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ต้องการเชื่อมต่อการค้าการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพของคนไทยทุกเพศทุกวัย โดยงานมหกรรมเพื่อคนรักสุขภาพ วันที่ 9-15 มี.ค. ที่ผ่านมา จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และได้ร่วมกิจกรรมสุขภาพยุคใหม่ที่เข้ากับยุคสมัยของสังคมเมือง ใส่ใจสุขภาพ ให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกายและเลือกรับประทานอาหารที่ดี</p>
ข่าวสด	<p><b>อสม.ถวายสัจจะความดี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ ได้เชิญกระแสพระราชดำริสพระราชบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลแก้ไข เนื่องจากคนเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศ มาเป็นเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ผ่านกลไกอสม.ทั่วประเทศ 1,047,800 คน ซึ่งการขานพลังถวายสัจจะความดีเพื่อสุขภาพดีของชาวไทยทั่วแผ่นดิน ในกิจกรรม "1 อสม. 1 สัจจะความดี" พร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา จะเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพครั้งใหญ่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด M2F	<p><b>ลดบริโภคเค็ม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวในการประชุมพิจารณามาตรการควบคุมโซเดียมในอาหาร ว่า ปัจจุบันคนไทยบริโภคโซเดียมสูงประมาณ 4,000 มิลลิกรัมต่อวัน มากเป็น 2 เท่าจากปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ ถือเป็นประเทศกินเค็มเป็นอันดับต้น ๆ เพราะมีอาหารที่ต้องจิ้มน้ำจิ้มมาก ออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีมาตรการแบบสมัครใจ ให้ภาคอุตสาหกรรมปรับสูตรอาหารลดหวาน มัน เค็ม ลง</p>
M2F	<p><b>แนะเลือกซื้อน้ำดื่ม-น้ำแข็ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการเลือกซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและไอศกรีมในช่วงหน้าร้อนเป็นพิเศษ โดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน เช่น ชื่อที่ตั้ง สถานที่ผลิต เครื่องหมาย ออย.พร้อมเลขสารบบอาหาร 13 หลัก วันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อน เพื่อป้องกันโรคทางเดินอาหาร</p>
ข่าวสด สยามรัฐ โลกวันนี้	<p><b>พัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม และองค์การสุรา กรมสรรพสามิต พัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข ในด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา การให้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การบริหารต้นทุนและการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่ใช้ในการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล</p> <p>ด้าน ภก.นิพนธ์ อัตนวานิช รองผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า การพัฒนาดังกล่าว ถือเป็นบูรณาการร่วมกันครั้งสำคัญของวงการสาธารณสุขไทย มีเป้าหมายเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานใหม่ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับโมเดลขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ในด้านสาธารณสุข</p>
เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์คมชัดลึก	<p><b>อภัยภูเบศรแจก “กล่องยาสมุนไพร”</b></p> <p>-เสนอข่าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรจัดทำกล่องยาประจำบ้านเพื่อมอบให้คณะ ครม. วันที่ 20 มี.ค. ที่ผ่านมา เป็นไปตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกรมพัฒนาสมุนไพรปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 9 มี.ค. และมอบหมายให้รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาสมุนไพร ให้มีกล่องยาสมุนไพรสามัญประจำบ้านในทุกหน่วยงานและมีการใช้จริง โดยเริ่มต้นที่ ครม.ก่อน เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และส่งเสริมให้ตลาดยาสมุนไพรเติบโต ภายในกล่องยาประกอบด้วย ยาหม่องพญาอ ยาการ์ชิตินเปลือกมังคุด ยาแก้ไอ มะขามป้อม แคปซูลขมิ้นชัน แคปซูลฟ้าทะลายโจร แคปซูลรางจืด ครีมไพล แคปซูลมะขามแขก ยาหอมทิพโอสถ และยาต้มท่านเจ้าพระยา</p>
แนวหน้า	<p><b>3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทั่วไทย</b></p> <p>-เสนอบทความ ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล รองผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวถึงการนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จของ รพ.สต.บ้านวังมะด่าน ต.วังม่วง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นต้นแบบเลิกบุหรีแบบหักดิบผ่านกิจกรรม “ทำชวนดื่ม น้ำสาบานเลิกบุหรีแบบหักดิบทั้งหมู่บ้าน” ภายใต้ “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เป็นการเลิกสูบบุหรีด้วยการอาศัยความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนโบราณ ถือเป็นนวัตกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่จะชักชวนให้คนเลิกบุหรีได้ ส่งผลให้ผู้สูบบุหรีในหมู่บ้าน 300 คน สมัครใจเลิกสูบบุหรีแล้ว 30 คน</p>
สยามรัฐ	<p><b>หมอกควันภาคเหนือ</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในพื้นที่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วัดปริมาณฝุ่นละอองได้ 180 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 127 ค่ามลพิษอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพและสูงสุดในภาคเหนือ ขณะที่จังหวัดลำปาง สามารถแก้ไขปัญหาไฟป่าได้ ส่งผลให้ค่ามลพิษไม่เกินมาตรฐาน</p>
เว็บไซต์ Sanook	<p><b>นศ.ช่วยเปิดทางให้รพพยาบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว สมาชิกเฟซบุ๊ก “Poonyawee Klaiphrom” โพสต์คลิปพร้อมข้อความว่า “ขอมมาเรียนซ้ำ เพื่อ 1 ชีวิตที่ปลอดภัย” โดยเป็นเหตุการณ์ที่ นายบุญยวีร์ คายภิรมณ์ นักศึกษาม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบรพพยาบาลเปิดไซเรนแต่ไม่มีใครยอมเปิดทางให้ จึงได้ซื้อจักรยานยนต์นำหน้ารพพยาบาล พร้อมโบกให้รถคันอื่นเปิดช่องทางให้จนถึงรพ.ศิริราช</p>